



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

5 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สยามรัฐ แนวหน้า nationtv. กรมประชาสัมพันธ์)

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยงทั้งชาวบ้าน-แรงงานต่างด้าว-จนท. ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv. thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. รับมอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ HAPYbot จากบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ตัว เพื่อมอบให้ รพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา หุ่นยนต์ดังกล่าวจะช่วยลดการสัมผัสผู้ป่วย ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ต่อโรคโควิด 19 ทำหน้าที่แทนบุคลากรทางการแพทย์ ใช้วิธีส่งสารผ่านแท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย acnews thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สร. กล่าวว่า สร. ได้นำ Smart Gate วัคซีนภูมิคุ้มกันโรคให้ รพ.ราชวิถี เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์และบริษัท ทีช เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้มารับบริการ สามารถตรวจจับใบหน้าคนที่ไม่ใช่หน้ากากระหว่างการตรวจแบบเรียลไทม์ ทำให้คัดกรองได้รวดเร็วภายใน 1 นาที ช่วยลดการสัมผัส ลดการแพร่กระจายเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ พร้อมเปิดหอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ รองรับผู้ป่วยวิกฤติและโรคโควิด-19 จำนวน 9 ห้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ข่าวสด สำนักข่าวไทย

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการสอบสวนโรคหญิงฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด 19 ภายในประเทศไทย ว่า ขณะนี้กำลังทบทวนผลแล็บทั้งหมดเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและอธิบายได้ ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง แต่เบื้องต้นหญิงฝรั่งเศสรายนี้หายดีและกลับบ้านได้แล้ว มีชีวิตตามปกติ ชาวสยามก็ไม่ตื่นกลัวอะไร ดำเนินชีวิตตามปกติ เป็นตัวอย่างว่า เมื่อพบผู้ติดเชื้อควบคุมสอบสวนได้เร็ว ไม่แพร่กระจาย ก็ไม่ต้องไปปิดเมือง ถือเป็นตัวอย่างที่ดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ แนวหน้า), เว็บไซต์ (สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวหุ้น อินโฟเคสท์ Chiangmainews ThaiPBS)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 10 ประเภทสถานประกอบกิจการ ได้แก่ 1) ภัตตาคาร ร้านอาหาร 2) โรงแรมและที่พัก 3) สถานที่จัดประชุมนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 5) กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 6) ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ 7) ยานพาหนะ 8) สุขภาพและความงาม 9) การจัดกิจกรรม จัดประชุม โรงละคร โรงมหรสพ 10) บริษัทฯที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2 อย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ จากการสำรวจอนามัยโพลออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 ต.ค.63 เรื่องการสวมหน้ากากพบว่า สถานที่ที่ประชาชนสวมหน้ากากมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้อยละ 92 รองลงมาคือ สถานที่แออัด เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา ตลาดนัด หรือการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ร้อยละ 90 โรงพยาบาล ฟิตเนส ร้อยละ 83 สถานที่ทำงาน ร้อยละ 78 สถานศึกษา ร้อยละ 62.44 โรงแรม รีสอร์ท ร้อยละ 60 ที่น่ากังวลคือ สถานบันเทิงและยานพาหนะ สวมเพียงร้อยละ 49

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js.100, thaipbs, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด19 ประจำวัน ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 7 ราย รวมสะสม 3,804 ราย รักษาหายแล้ว 3,612 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 133 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,804 ราย รับรักษาใน กทม. และนนทบุรี 2,079 ราย ภาคเหนือ 107 ราย ภาคกลาง 761 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 745 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าพักในสถานกักกัน ได้แก่ รัสเซีย 1 ราย, จอร์แดน 1 ราย, คูเวต 1 ราย, อิตาลี 1 ราย, ฟิลิปปินส์ 1 ราย, ฝรั่งเศส 1 ราย และสวีเดน 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-ผู้ว่าฯ เชียงราย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ณ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสาย แห่งที่ 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย ที่เปิดให้มีการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-พม่า ผ่านชายแดนเชียงราย-ท่าขี้เหล็ก เพียงจุดเดียว ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ขณะที่ตามแนวชายแดนทางเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมือง วางกำลังและอุปกรณ์ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มงวด ล่าสุด พบว่ามีคนไทยที่ตกค้างในประเทศเมียนมา เดินทางกลับเข้ามาตามช่องทางปกติ 15 คน ซึ่งทาง จ.เชียงราย ได้ส่งตัวไปยังสถานกักกันแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-ด่านพรมแดนเบตง จ.ยะลา เพิ่มความเข้มในการคัดกรองคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย และคนขับรถขนส่งสินค้าเข้า-ออกระหว่างประเทศ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศมาเลเซียอีก 1,054 ราย ภายในวันเดียว ด้าน สสอ.เบตง เผยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องดูแล

ประเด็นข่าว

สุขภาพให้แข็งแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

- ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 พ.ย.63 ขณะที่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเริ่มได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดด่านฯ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกสินค้าได้มานานกว่า 2 เดือน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการชายแดน

ประเด็นผลกระทบ

1.แบกวีไอพีรัฐบาลติดโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ สยามกีฬา แนวหน้า บางกอกโพสต์) ,เว็บไซต์ (มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการ เดลินิวส์ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวหุ้น สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก innnews tnnthailand nationtv.newtv.77kaoded thaiPBS bbc thestandard kapook js100 workpointtoday thailandplus)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เข้าเยี่ยมรมว.การต่างประเทศอังกฤษ ที่สถาบันบำราศนราดูร หลังเดินทางมาถึงประเทศไทยพร้อมคณะรวม 13 คน ในฐานะแบกวีรัฐบาล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจากการตรวจคัดกรองโควิด 19 พบรัฐมนตรีคนดังกล่าวติดเชื้อ จึงต้องกักตัว ขณะที่ผู้ติดตามอีก 12 คน มีผลเป็นลบ ทั้งนี้ คณะมีกำหนดการเดินทางมาประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย.63 แต่ตรวจพบว่าติดโควิด-19 เสียก่อน จึงจำเป็นต้องเลื่อนภารกิจออกไป และทำหนังสือขอให้เครื่องบินพิเศษจากรัฐบาลของประเทศต้นทางมารับกลับพร้อมคณะ ขออย่าว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อยู่ในความสามารถรับมือของทางการไทย และถือเป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ว่าระบบสาธารณสุขไทย เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาด ส่วนในการเดินทางกลับนั้น ทางแพทย์ของประเทศไทยจะมีระบบการป้องกันอย่างรัดกุม เพื่อส่งผู้ป่วยอย่างปลอดภัย โดยจะแบ่งเป็นเครื่องบินพิเศษ 2 ลำ ลำแรกจะขนส่งเฉพาะผู้ติดเชื้อที่เป็นรัฐมนตรีและอีกลำจะขนส่งคณะติดตามอีก 12 ราย และทางสถาบันบำราศฯ ได้จัดยาฟ้าวิฟราเวียร์ให้ 1 โดส สำหรับนำกลับไปรักษาที่ประเทศต้นทาง ซึ่งเป็นอีกครั้งที่ทำให้เห็นว่ารระบบสาธารณสุขของไทย มีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า บางกอกโพสต์) ,เว็บไซต์ (มติชน บ้านเมือง)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อรายนี้ เป็นรัฐมนตรีระดับสูง เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 18.30 น. วันที่ 3 พ.ย.63 ต่อมาในเวลา 21.00 น. ทีมแพทย์ได้ทำการตรวจหาเชื้อผู้เดินทางทั้งคณะ ซึ่งผลออกวันที่ 4 พ.ย. พบ 1 ราย มีผลลบ อีก 12 รายให้ผลลบ ทีมแพทย์ได้นำตัวผู้ติดเชื้อมายังสถาบันบำราศฯ ตรวจหาเชื้อซ้ำหลายครั้ง เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เกิดพบเชื้อในรัฐมนตรีระดับสูง และตามกำหนดคือ ก็จะต้องอยู่รักษาในประเทศไทย แต่เมื่อมีการร้องขอในการบินกลับประเทศ ทีมแพทย์พิจารณาแล้วว่าร่างกายแข็งแรงดีมาก จึงอนุญาตให้เดินทางได้ แต่จะต้องมีระบบป้องกันอย่างเข้มงวด และเคสนี้ นับเป็น 1 ในผู้เดินทางเข้าประเทศไทยและตรวจพบเชื้อจากระบบคัดกรองโรคของไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ข่าวสด ผู้จัดการ สยามรัฐ แนวหน้า บางกอกโพสต์) ,เว็บไซต์(มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ข่าวสด ผู้จัดการ newtv.thestandard)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้เขาดูแลรักษาจนแข็งแรง ปลอดภัยแล้วเดินทางกลับ ขณะเดียวกันขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ nationtv.tnnthailand)

-เปิด Timeline รัฐมนตรี จาก อังกฤษ ตรวจพบติดโควิด ขณะเดินทางเยือนไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, tnnthailand, js100, thaiPBS businesstoday)

-นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจง รมว.ต่างประเทศของอังกฤษ ยกเลิกกำหนดการในไทยทั้งหมด หลังมีผลการตรวจเชื้อโควิด 19 เป็นบวก โดยเดินทางกลับประเทศวานนี้เพื่อไปรักษาตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ผู้จัดการ)

- นายเปเตอร์ ชียาร์โท รมว.ต่างประเทศของอังกฤษ ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างเดินทางเยือนไทย ก่อนหน้าี่รัฐมนตรีอังกฤษ เข้าร่วมการประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา โดยได้ถ้อยร่วมนกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ยังพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา และสัมผัสมือกับรัฐมนตรีคนอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

2.ลดระยะเวลาการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (เดลินิวส์ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีการลดวันกักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วัน จากที่ได้มีการทดลองดำเนินการ 1 เดือนในช่วงต.ค.ที่ผ่านมา ในผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและเข้ากักตัวในสถานที่กักกัน ด้วยการเจาะเลือด และเก็บตัวอย่างตรวจหาโควิด-19 ในวันที่ 1,5,9 และในวันที่ 11-14 จะมีการติดตามด้วยสายรัดข้อมือ รวมถึงจดชื่อและโทรติดตามตัวทุกราย ผลเบื้องต้นพบว่า มาตรการที่ดำเนินการ สามารถทดแทนการกักตัว 14 วัน และช่วยลดวันกักตัวได้ ทั้งนี้ การลดวันกักตัวจะดำเนินการในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือเท่ากับไทยก่อน เช่น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ใต้หวัน เกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งจะนำเข้าสู่การประชุมพิจารณาของ ศบค.สธ. ก่อนเข้าศบค.ชุดใหญ่ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เรื่องการลดระยะเวลาการกักตัว กำลังอยู่ระหว่างเสนอต่อ ศบค. เพื่อ

ประเด็นข่าว

พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับการลดระยะเวลาการกักตัว จาก 14 วัน เหลือเพียง 10 วัน จะเน้นไปที่ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า หรือเท่ากับ ประเทศไทย เนื่องจากมีโอกาสที่จะนำเชื้อเข้าสู่ประเทศน้อยมาก ข้อมูลในขณะนี้ จะเห็นว่าแม้จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างแล้ว แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากผู้เดินทางเข้ามาในกลุ่มนี้ ซึ่งสธ. ได้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น รวมถึงมีระบบติดตามขณะที่อยู่ในประเทศ ที่สำคัญนักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า, เว้นระยะห่าง ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จ.ภูเก็ต และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด 19 และตรวจสอบความพร้อมในการรับมือ หากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น หลังจากได้พูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ พบว่ามีหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป บางกลุ่มเห็นด้วยกับการลดการกักตัวเหลือ 10 วัน แต่บางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วย เพราะยังกังวล ซึ่งจากข้อมูลของ สธ. ยืนยันอีกครั้งว่า กักตัว 10 วัน เพียงพอแล้ว หากอยากให้ประเทศเดินทางต่อไปได้ ก็จะต้องหาจุดสมดุลที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย แต่ความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นไปได้ว่าไทยจะพบผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่บ้าง แต่เมื่อตรวจเจอแล้วก็ต้องจัดการได้ทันที ไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง โดยหลังจากนี้ สบค.จะเป็นผู้กำหนดแนวทาง นอกจากนี้ ยังสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เนื่องจากเข้าฤดูหนาวแล้ว โดยให้ตรวจสอบเรื่องหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ) ,เว็บไซต์ (ไทยรัฐ แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์, xinhua, xinhuaathai, thebangkokinsight)

- รัสเซีย พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มกว่า 1.8 หมื่นราย สถานการณ์ยังตึงเครียด แต่ยังไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ
- ออสเตรีย ประกาศเคอร์ฟิวในเวลา 20.00 น. ถึง 06.00 น.ของวันใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. สิ้นเดือนนี้
- กรีซ ประกาศมาตรการล็อกดาวน์บางพื้นที่ 2 สัปดาห์ มีผลบังคับ 3 พ.ย. ควบคู่กับมาตรการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยทั้งในและนอกอาคาร ห้ามการชุมนุม และบังคับให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในมหาวิทยาลัย
- ตุรกี ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวกำหนดให้ร้านอาหาร, โรงภาพยนตร์ และธุรกิจอื่นๆ ต้องปิดในเวลา 22.00 น.
- สหรัฐ สถาบันกุมารเวชศาสตร์และสมาคมรพ.เด็ก เผยผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในวัยเด็ก มีจำนวนเกิน 850,000 รายแล้ว
- ฝรั่งเศส รพ. ท้องถิ่นไม่สามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มได้แล้ว ขณะเดียวกัน ประชาชนในกรุงปารีส มีอัตราเฉลี่ยการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุก 30 วินาที และมีผู้ป่วยโรคโควิดเข้ารับรักษาที่รพ.เฉลี่ยทุก 15 นาที หรือ 15 นาทีต่อ 1 คน
- อังกฤษ เตรียมดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ ตั้งแต่ 5 พ.ย. จนถึง 2 ธ.ค. ให้ประชาชนออกจากบ้านได้ด้วยสาเหตุบางประการเท่านั้น เว้นแต่คนงานก่อสร้างหรือสายผลิตที่อนุญาตให้ทำงานต่อได้
- บราซิล พบผู้ป่วยเสียชีวิตและผู้ป่วยรายใหม่น้อยลงลง นายกเทศมนตรีนครรีโอเดจาเนโร ประกาศยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางไปชายหาด และการค้าขายริมถนน โรงเรียนเอกชนสามารถเปิดได้ ส่วนการไปเรียนโรงเรียนรัฐต้องไปตามความสมัครใจ
- ฮ่องกง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รัฐบาลได้ขยายเวลาบังคับการเว้นระยะห่างทางสังคมออกไปอีก 1 สัปดาห์ และจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการชั่วคราว 4 แห่ง เปิดให้บริการกลาง พ.ย. เพื่อตรวจโควิด 19 แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- อินเดีย มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 8.3 ล้านคน ลุคตรวจโรคแล้วกว่า 112 ล้านครั้ง
- ฮังการี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น 4,219 ราย นับเป็นครั้งแรกที่พบผู้ติดเชื้อทะลุ 4 พันรายภายในวันเดียว และประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19
- มาเก๊า วางแผนจะใช้งบประมาณ 1.6 พันล้านบาท สำหรับจัดซื้อวัคซีนโควิด19 ให้ผู้พำนักอาศัยทุกคน
- ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 987 ราย เป็นจำนวนต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค
- อิตาลี ประกาศเคอร์ฟิวเวลากลางคืนเริ่มวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อควบคุมการระบาด
- แคนาดา เรียกร้อง ปชช. สวมหน้ากากอนามัยหนา 3 ชั้น พร้อมแผ่นกรองที่จะช่วยป้องกันโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น
- สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 484,509 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 47,844,811 ราย เสียชีวิต 1,220,224 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 9,692,528 ราย 2.อินเดีย 8,312,947 ราย 3.บราซิล 5,567,126 ราย 4.รัสเซีย 1,673,686 ราย 5.ฝรั่งเศส 1,503,763 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 147 ของโลก ส่วนเมียนมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1,197 ราย ยอดสะสมรวม 55,804 ราย

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, คมชัดลึก, thaigov, acnews, mcot, thailandplus, thaiquote)

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าว ได้พัฒนาขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนผู้รับบริการบัตรทอง ผ่านระบบสมาร์ตการ์ด หรือบัตรประชาชนสมาร์ตการ์ด เพื่อป้องกันการถูกสวมสิทธิ์ หรือนำข้อมูลไปใช้ในเบิกจ่ายค่าบริการ ยังเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ โดยเฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย "รักษาทุกที่ ในเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น" ที่นำร่องในพื้นที่เขต กทม. ขั้นตอน เมื่อผู้มีสิทธิเข้าพบแพทย์ตรวจวินิจฉัย รับการรักษา หรือบริการสุขภาพแล้ว เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลการบริการ อาทิ การรักษาและยาที่ได้รับ เป็นต้น เพื่อเบิกจ่ายค่าบริการจากกองทุนบัตรทอง

ประเด็นข่าว

โรคมะเร็งปอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, innews)

-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคมะเร็งปอด มีปัจจัยเสี่ยงมาจากการสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง และการสัมผัสสารก่อมะเร็ง อาทิ ก๊าซเรดอน แร่ใยหิน ริงส์ ควันจากท่อไอเสีย และมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น ผู้ป่วยระยะแรกมักไม่มีอาการ เมื่อโรคดำเนินไปมากขึ้นจะมีอาการแต่ก็มักไม่จำเพาะ จึงอาจทำให้เกิดการวินิจฉัยล่าช้า มีผลต่อระยะของโรคที่ลุกลามหรือแพร่กระจายไปมาก ส่งผลให้การรักษาได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรและมีโอกาสรักษาหายน้อย หากมีสัญญาณเตือน เช่น ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ มีเสียงหวีด เจ็บหน้าอก ปอดติดเชื้อบ่อย เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เป็นต้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ แนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค

สบู่อัดรักษามะเร็งไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สบู่อัด หรือว่าสบู่เลือด เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางการแพทย์สามารถนำหัวก้าน ต้น ใบ ดอก และเถา มาใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาไทยหลายชนิด มีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มอัลคาลอยด์ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง แต่งานวิจัยส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการศึกษาระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่มีข้อสรุปงานวิจัยทางคลินิกที่ชัดเจนว่าสบู่อัดมีฤทธิ์ต้านมะเร็งในมนุษย์

รมรณรงค์การบริโภคเกลือและโซเดียม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้เร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2568 ตั้งเป้าประชาชนบริโภคเกลือและโซเดียมลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568 เพื่อลดโอกาสที่จะนำไปสู่การป่วย การเสียชีวิต และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ผ่านมามีการควบคุมโรค ร่วมกับ รพ.สังกัด สธ. ดำเนินการลดเค็มให้น้อยลง ปรับอาหารที่มีโซเดียมต่ำ ทั้งของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และสำหรับญาติผู้ป่วย ในปี 2562 มีการดำเนินการใน รพ. ระดับจังหวัด 83 แห่ง ระดับอำเภอ 34 แห่ง ระดับชุมชน 50 แห่ง ในปีนี้จะมีเพิ่มอีกอย่างน้อย 50 แห่ง

เสริมอาหารเถื่อน “02i”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “02i” เลขสารบบอาหาร 74-1-21958-1-0142 พบการโฆษณาชวนเชื่อลดน้ำหนัก ทางอินสตราแกรม เข้าข่ายอาหารปลอม ถูกยกเลิกเลขทะเบียนและสถานที่ผลิตแล้ว เตือนประชาชนอย่าซื้อมารับประทานเด็ดขาด นอกจากจะไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักลดลงแล้ว ยังอาจส่งผลข้างเคียงที่พบบ่อย คือ นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ วิดุกังวล ตาพร่า การใช้ยาเพื่อลดความอ้วน ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น เตือนผู้ขายอย่าโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอวดอ้างลดความอ้วนผ่านสื่อทุกช่องทางถือเป็นการกระทำที่ผิด กม.

รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, mcot, bangkokbiznews, newtv, nationtv)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงว่า คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทได้มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 62 และปี 63 ให้แก่ นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผอ.รพ.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก กับ นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล ผอ.รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ทั้งสองท่านเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเข้าถึงปัญหาและนำมาแก้ไขพัฒนาระบบการบริการสุขภาพภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, เดลินิวส์, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs, newtv)

-นายวรารุช ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานเปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี คพ. และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ศูนย์ฯ นี้จะเป็นวอร์รูมในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังรวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและรายงานสู่สาธารณะ หากเกิดสถานการณ์ใดๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะยกระดับดำเนินงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทส.จะเป็นเจ้าภาพประสานงานกับหน่วยงาน เช่น ก.เกษตรฯ ในการดูแลพื้นที่การเกษตร ก.คมนาคม ดูแลเรื่องมาตรฐานควันดำ ก.อุตสาหกรรมในการควบคุมการเผาอ้อย มท. เพื่อประสานกับพววจ. ผู้นำท้องถิ่น จัดระเบียบการเผา สธ. แจ้งเตือนประชาชนในการดูแลสุขภาพ ศูนย์ดังกล่าวจะจัดแถลงข่าวสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คพ. ปชส. เพื่อทำหน้าที่เป็น โฆษกศูนย์ ซึ่งจะอธิบายให้ความรู้กับประชาชนได้ในทุกเรื่อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-แพนเพจเพชบุรี กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. โพสต์ข้อความว่า ผลการตรวจวัดฝุ่น PM2.5 วันที่ 4 พ.ย.63 เวลา 07.00 น. พบว่า ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ โดยตรวจวัดได้ในช่วง 19-38 มคก./ลบ.ม.

ร่างกม.เด็กปฐมวัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เสนอข่าว นายอำนาจ วิทยานุกูญ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2563-2570 ซึ่งมี 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ประเด็นข่าว

ศธ., สธ., พม. และ มท. ร่วมดำเนินการได้ยกร่างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การจัดทำร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ซึ่งจะเข้ามาขับเคลื่อนการดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 0-6 ขวบ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้รับความช่วยเหลือ และได้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเด็กสมรรถนะ การพัฒนาทักษะตามช่วงวัย และยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ

สารปนเปื้อนในชาตรามื่อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, workpointtoday)

-เสนอข่าว จากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานถึงผลการตรวจสอบสินค้านำเข้าจากต่างประเทศของ อย.ได้หวั่น ระบุว่ามียีนดื้อยาต้านจุลชีพในชาตรามื่อ พบสารปนเปื้อนสารพิโรนิลสูงเกินค่ามาตรฐานของ FDA ได้หวั่น นั้น บ.ชาไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของแบรนด์ ชาตรามื่อ ได้ออกแถลงการณ์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ChaTraMue ว่า ผลิตภัณฑ์ชาตรามื่อที่ปนเปื้อนสารพิโรนิล เป็นล็อตที่ทำพิเศษ เพื่อส่งออกไปยังประเทศไต้หวันเท่านั้น ยืนยันว่า ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชาตัวอื่นๆ ที่จัดจำหน่ายภายในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ทุกตัวภายใต้แบรนด์ชาตรามื่อ ได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานกฎหมายไทยมาโดยตลอด สำหรับในประเทศไทย การกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารกำจัดแมลงในผลิตภัณฑ์อาหาร อ้างอิงจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 196 พ.ศ. 2543 เรื่องชา และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างนั้น ไม่มีข้อกำหนดในการตรวจหาสารพิโรนิลในชาแต่อย่างใด แต่มีการกำหนดปริมาณสารตกค้าง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ล็อตดังกล่าวส่งตรวจสารกำจัดแมลงพิโรนิลกับห้องปฏิบัติการภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐานสากลก่อนทำการส่งออก และผลตรวจออกมาว่า ไม่พบสารพิโรนิลตกค้างแต่อย่างใด แต่ภายหลังการส่งออกทางไต้หวันได้ตรวจสอบและรายงานการตรวจพบสารพิโรนิล ซึ่งไม่ตรงกับผลการตรวจสอบของห้องปฏิบัติการภายในประเทศไทย โดยประเด็นนี้ทางบริษัทฯ จะต้องศึกษาเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป

ไวรัส RSV

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ได้สั่งการ 2 อำเภอของ จ.ขอนแก่น เผ่าระวัง ติดตาม และรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอาร์เอสวี ในพื้นที่อย่างเข้มงวด เนื่องจากได้รับการยืนยันจาก สสจ. พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 400 ราย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 3 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป

เด็ก นร.อนุบาลท้องเสีย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, บ้านเมือง

-เสนอข่าว นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง พร้อมด้วยนายจรรยา บุญล้อม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เจ้าหน้าที่กองงานระดับวิทยา รพ.ศูนย์ตรัง สำนักการศึกษา กองสาธารณสุข เทศบาลนครตรัง ได้เข้าตรวจสอบหลังจากมีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลมีอาการท้องเสีย อาเจียน ไม่ทราบสาเหตุและลาหยุดเรียนทั้งหมด 46 คน ได้แจ้งไปยัง สสจ.ตรัง และกองสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง ให้ช่วยเข้ามาตรวจสอบแล้วเพื่อหาสาเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์โรค

พี่เลี้ยงข่มเด็กจนตาบอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-เสนอข่าว นางกัญญา เศษแก้วเลี้ยง ร้องเรียนสื่อมวลชน กรณีหลานชายวัย 4 ขวบ ชื่อน้องนิวเคลียร์ ถูกพี่เลี้ยงซึ่งเป็นเพื่อนของแม่ น้องทำร้ายร่างกายอาการสาหัส ตาบอด 2 ข้าง เลือดคั่งในสมอง จนสมองพิการ ปอดติดเชื้อ พี่เลี้ยงอ้างเด็กคือจันต้องเอาไปในป่า กำลั้งอุ้มกลับ แต่เด็กตื่นจนหลุดมือหัวกระแทกพื้น หลังก่อเหตุไม่รับผิดชอบใด ๆ ซึ่งได้แจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองจันทบุรี แล้ว แต่คดีไม่คืบหน้า มีแค่เรียกไปไกล่เกลี่ยเท่านั้น และอยู่ในชั้นเจรจาตกลงค่าดูแลเด็ก แต่ตกลงกันไม่ได้ ภายหลังพี่เลี้ยงรับสารภาพและได้ประกันตัวเรียบร้อยแล้ว

เด็ก 6 ขวบ อมเหรียญเล่นจนติดคอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv

-เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ลพบุรี จ.นครศรีธรรมราช โพสต์เรื่องราวเพื่อแชร์เป็นอุทาหรณ์ หลังมีกรณีเด็ก 6 ขวบ นำเหรียญเข้าปากอมไว้ ผลเอกซเรย์จนติดคอ ยิ่งพยายามกลืนยิ่งเจ็บ อาเจียน น้ำลายไหลฟูมปาก อึดอัดในคอ พุดไม่ค่อยออก ผู้ปกครองรีบพาส่งรพ.ใกล้บ้าน แพทย์ห้องฉุกเฉินเอกซเรย์ทรวงอก เห็นเหรียญติดอยู่ที่คอส่วนบน แต่ใช้ไฟฉายส่องในปากจะมองไม่เห็น เพราะอยู่ลึกลงไป จึงส่งต่อมาที่ รพ.ลพบุรี แพทย์เวรส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก ให้เตรียมเข้าห้องผ่าตัด ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอันตราย คือ เหรียญจะไปอุดหลอดลมจนหายใจไม่ออก และเสียชีวิตได้ง่าย ๆ หรือทิ้งไว้นานจนกดทับหลอดอาหารเป็นแผลทะลุ หรือบางรายผ่านหลอดอาหารไปได้ แต่ไปติดค้างในลำไส้เล็ก ทำให้ลำไส้อุดตัน จนต้องผ่าตัดใหญ่ในที่สุด

เด็กติดเกมผูกคอเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, kapok, newtv)

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงเหตุการณ์เด็ก ม.2 ติดเกม น้อยใจโดนพ่อต่อว่าไปผูกคอฆ่าตัวตาย ว่า สาเหตุหลักคงเป็นเพราะติดเกม ประกอบกับทะเลาะกับผู้ปกครองซึ่งเป็นตัวกระตุ้นความขัดแย้ง ไม่อยากให้ผู้ปกครองอย่าโทษตัวเอง แนววิธีดึงเด็กออกจากเกมต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าบังคับเด็ดขาด อาจบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในครอบครัว เน้นเบนความสนใจ พร้อมหากิจกรรมอื่นเสริม ทั้งนี้สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วน 1323 หรือ "สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น" ซึ่งจะได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องที่สุด

ประเด็นข่าว

บุกจับร้านขายยาแก้ไอ

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ สสอ.หาดใหญ่ และเภสัชกร รพ.หาดใหญ่ วางแผนล่อซื้อ และตรวจค้นร้านขายยาแผนปัจจุบันชื่อ สุขนิยมเภสัช ยึดยาแก้ไอชนิดอันตรายกว่า 4,000 ขวด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ พร้อมจับกุม นายภิมวัจน์ วังทับทิม อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นลูกจ้าง ดำเนินคดีใน 3 ข้อหา คือ ไม่จัดทำบัญชีซื้อขายอันตราย ขายยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ และความผิดข้อหาทำการประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต สำหรับเภสัชกรที่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามที่แจ้ง จะส่งเรื่องไปยังสภาวิชาชีพเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

